



BROMSGROVE
INTERNATIONAL SCHOOL
THAILAND

นโยบายการปกป้องคุ้มครองเด็ก

บริบท

ที่โรงเรียนนานาชาติบรอสมส์โกรฟ ความเป็นอยู่ที่ดี สวัสดิภาพ และความปลอดภัยของเด็กทุกคน

อยู่ในความดูแลของเรา เราตระหนักดีว่าการปกป้องคุ้มครองบุตรหลาน และความปลอดภัยของพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด เราศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางที่เป็นมาตรฐานระดับโลกในด้านการคุ้มครองเด็กยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายของสหราชอาณาจักรและประเทศเจ้าบ้านเป็นอย่างดี และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะต้องร่วมรับผิดชอบเพื่อให้การคุ้มครองเด็กภายในโรงเรียนเป็นสิ่งที่ล่วงละเมิดไม่ได้โดยเด็ดขาด

ข้อปฏิบัติ

การดูแลเด็กให้ปลอดภัยในการศึกษา (2022)

หน้าที่ของโรงเรียนคือดูแลเด็กทุกคน โรงเรียนนานาชาติบรอสมส์โกรฟเคารพและปฏิบัติตามแนวทาง**การดูแลเด็กให้ปลอดภัยในการศึกษา (2022) ซึ่งต่อมามีการปรับปรุงเพิ่มเติมในปี 2023** และเผยแพร่โดย UK DOE

อย่างไรก็ตาม เราตระหนักดีถึงข้อจำกัดของโรงเรียน ซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่ที่สหราชอาณาจักร

ข้อกำหนดได้กำหนดหน้าที่ให้เราปกป้องคุ้มครองส่งเสริมสวัสดิภาพของนักเรียนทุกคน คำว่า "สวัสดิภาพ"

มีความหมายครอบคลุมถึงสุขภาพ ความสุข พัฒนาการ (ร่างกาย สติปัญญา สังคม และพฤติกรรม)และการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง กระบวนการตรวจสอบมีตั้งแต่การแต่งตั้งบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ทั้งผู้ที่ทำการสอนและไม่ได้ทำการสอน พนักงานประจำหรือพนักงานชั่วคราว เต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลา

บุคลากรทุกคนจะต้องมีเอกสารรับรองความประพฤติจากประเทศบ้านเกิดและ/หรือจากประเทศที่ได้ทำงานก่อนหน้านี้ สำหรับครูที่มีสัญชาติอังกฤษจะต้องมีประกาศนียบัตรคุ้มครองเด็กระหว่างประเทศ (ICPC) เพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้ของบุคลากรทุกคน ตามแนวปฏิบัติในเรื่องการสรรหาบุคลากรที่ปลอดภัยของ FOBISIA

การคุ้มครองเด็ก

ทางโรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนอภิปรายประเด็นต่าง ๆ อย่างเปิดเผย และนำเสนอสิ่งที่เขาวิตกกังวลได้อย่างเสรีให้โอกาสนักเรียนในการเล่าถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เขาเผชิญอยู่โรงเรียนพยายามดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องนักเรียนทุกคน แม้ว่าโรงเรียนจะไม่ใช้หน่วยงานตรวจสอบหรือหน่วยงานที่ดูแลโดยตรง

แต่ก็ตระหนักดีว่าโรงเรียนมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการรับรู้และส่งต่อเรื่องการล่วงละเมิดเด็กครูและบุคลากรโรงเรียนนานาชาติ บรอมส์โกรฟได้รับการฝึกอบรมให้รู้จักสังเกตสัญญาณต่าง ๆ ของการล่วงละเมิด พฤติกรรมที่ผิดปกติ หรือ ความผิดปกติในการปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่นๆ ในแต่ละวัน ในกรณีที่บุคลากรของโรงเรียนสงสัยว่านักเรียนกำลังถูกล่วงละเมิด หรือนักเรียนเป็นผู้เปิดเผยเองเรื่องการล่วงละเมิดบุคลากรจะต้องรายงานเรื่องนี้ไปยังผู้นำในเรื่องการปกป้องคุ้มครองเด็กในทันทีโดยการบันทึกเป็นความลับในรูปแบบฟอร์มที่กำหนดข้อมูลในเรื่องการติดต่อกับผู้นำในเรื่องการปกป้องคุ้มครองเด็กของแต่ละวิทยาเขตจะปรากฏอยู่ที่ด้านหลังบัตรประจำตัวผู้ปกครองและบัตรประจำตัวนักเรียนผู้นำในเรื่องการปกป้องคุ้มครองเด็กจะดำเนินการตามนโยบายการปกป้องและคุ้มครองเด็กที่ได้กำหนดไว้โดยละเอียด

ฉบับที่ 3

วันที่เริ่มดำเนินการ สิงหาคม 2015

ผู้ทบทวน : DM

วันทบทวนล่าสุด สิงหาคม 2024

วันที่ทบทวนครั้งถัดไป สิงหาคม 2024